

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ ว ๓๑๖๖



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนประจักษ์มิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๓๖
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ประเด็นข้อสั่งการ การเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคลองตื้นเขินและกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี ตามแบบรายงาน ฯ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ ประเด็นข้อสั่งการ การเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคลองตื้นเขินและกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ แล้วรวบรวมส่งให้จังหวัดเป็นไฟล์ Excel ทาง E-mail : Kpt_uttlocal@outlook.com ระบุหัวข้อ : “แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จังหวัดอุดรธานี” โดยรายงานให้จังหวัดทราบในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน สำหรับการรายงานครั้งแรกประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ขอให้รายงานให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เสร็จแล้วรายงานผลการดำเนินการ ฯ ตามแบบรายงานให้จังหวัดทราบภายในกำหนดทุกเดือน โดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิต กิจพิทักษ์)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘
ข้อสั่งการ นรม. + กีดขวางทางน้ำ

ห้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
Change
เปลี่ยนเพื่อไทยดีกว่า



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๓๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรียกจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๖๓๔

ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรียก จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และอื่น ๆ ประเด็นข้อสั่งการ : การเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขินและกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามแบบรายงานฯ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือนจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ ประเด็นข้อสั่งการ : การเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขินและกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ แล้วรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไฟล์ Excel ทาง email : sps-water@hotmail.com ระบุหัวข้อ "แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรียกจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จังหวัด..."

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๖๙๓๓



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 24821
วันที่

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนม.) โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๕๐๕-มท. ๕๐๕๘๐

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๖๘๔

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เลขที่ 212

วันที่ 28 พ.ค. 2561

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน จำนวน ๒ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการกำหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริมให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียน และ ๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาคลองตันเงินและกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นระเบียบ (๒) การออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสม และ (๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศ รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก www.ppb.moi.go.th ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Banner "ข้อสั่งการจากการประชุม ครม."

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กลุ่มงานติดตามประเมินผล
เลขที่ 899
วันที่ 30 พ.ค. 2561
เวลา

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองบัญชาการควบคุมสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 6449
วันที่ 30 พ.ค. 2561
เวลา

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีของคณะกรรมการประมุขคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลารายงานผล
๑.	ด้านเศรษฐกิจ	๑. การกำหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริมให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา กำหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริมให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานสำหรับอาคารที่มีอยู่เดิม เพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย	ยผ.	เพื่อทราบ	-
๒.	ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ	๒. การเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขินและกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นระเบียบ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขินและกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น	สธ./ จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม./ เมืองพัทยา/ สนผ.สป. (กสม.)	ให้ สธ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กทม. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว	-
		๓. การออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ชั้นในชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสม ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวาง	ยผ.	ให้ ยผ. เป็นหน่วยงานหลัก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ	-

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายางานผล
		ผังเมืองของประเทศในระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้งให้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การใช้แบบจำลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทย เพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการสร้างแบบจำลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจำลองเสมือนจริงของสิงคโปร์ (Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการต่อไปด้วย		ตามข้อสั่งการดังกล่าว	
		๔. การเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศ ให้ทุกส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการของภาครัฐและเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการเพื่อการปฏิรูปประเทศในระยะยาวต่อไปด้วย	ส่วนราชการ ระดับกรม/ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด/ หน่วยงาน ในสังกัด ส.ป.มท./ จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม./ เมืองพัทยา/	ดำเนินการ	

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนม.สป.
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สื่อสาร สป. ๕๐๔๘๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

หน่วยงาน อบจ./ทม./ทต./อบต.

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงาน

ลงชื่อ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

สังกัด

วันที่รายงาน

ผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์